

Số: 151/BC-HĐND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 cuối năm 2020

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Tình hình chung

Thực hiện Nghị quyết số 223/NQ-HĐND, ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020, ngay từ đầu năm, Ban Kinh tế - Ngân sách đã xây dựng Chương trình công tác năm 2020, ban hành Kế hoạch số 19/HĐND-KTNS ngày 20/01/2019 về việc giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”.

Ban đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phù hợp với yêu cầu công việc và điều kiện công tác nhằm phát huy tính chủ động của mỗi thành viên. Trong 6 tháng đầu năm 2020, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ban đã thực hiện các nội dung giám sát, khảo sát, thẩm tra theo kế hoạch và phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

2. Về hoạt động giám sát, khảo sát

Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát và đề cương báo cáo gửi các đơn vị được giám sát, khảo sát đúng thời gian quy định. Thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, Ban tổng hợp và nghiên cứu báo cáo của 27 huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành cấp tỉnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên chưa tiến hành giám sát trực tiếp tại các đơn vị.

3. Về hoạt động thẩm tra

Ban đã thực hiện thẩm tra các tờ trình UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa 2 kỳ họp và thẩm tra các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII. Nội dung thẩm tra chủ yếu về ngân sách, tài chính, chủ trương đầu tư, cơ chế chính sách. Để làm tốt nhiệm vụ được giao, Ban đã thực hiện nghiêm túc quy trình thẩm tra các tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết.

6 tháng đầu năm 2020, đối với một số tờ trình có những vấn đề cần làm rõ, Ban đã báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, có văn bản đề nghị UBND tỉnh và các ngành có liên quan giải trình. Khi cần làm việc với các ngành về nội dung thẩm tra, Ban đã ra thông báo làm việc, trong đó có nội dung, thời gian, địa điểm

để các đơn vị chuẩn bị và thực hiện. Tổ chức làm việc có chất lượng, không phiền hà, ảnh hưởng đến công việc của các đơn vị có liên quan.

Các báo cáo thẩm tra của Ban đã đánh giá một cách khách quan, trung thực, đầy đủ về các văn bản, tờ trình của UBND tỉnh. Kiến nghị những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

Hoạt động thẩm tra có nhiều tiến bộ, đi vào chiều sâu. Báo cáo thẩm tra của Ban là cơ sở để HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định những nội dung mà UBND tỉnh trình.

** Thẩm tra các Tờ trình UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh:*
Ban đã thẩm tra 07 Tờ trình

** Thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.*

Theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban tiến hành thẩm tra 21 tờ trình, dự thảo nghị quyết; 01 báo cáo của UBND tỉnh (tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020).

4. Các hoạt động khác

Tham dự các hội nghị, hội thảo, các đợt tập huấn do các cơ quan của tỉnh và Trung ương tổ chức, mời dự. Thực hiện các hoạt động khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

5. Đánh giá chung

6 tháng đầu năm 2020, Ban Kinh tế - Ngân sách đã hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Các thành viên trong Ban đã chấp hành đầy đủ quy chế hoạt động của HĐND tỉnh và của Ban. Lãnh đạo và thành viên trong Ban đều là cán bộ chủ chốt ở các ngành, địa phương, mặc dù kiêm nhiệm nhưng vẫn bố trí thời gian tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ban.

II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp và trình Thường trực HĐND tỉnh; tiếp tục giám sát, khảo sát theo chương trình kế hoạch đề ra, trong đó tập trung vào những nội dung có tác động đến phát triển kinh tế - ngân sách của tỉnh, những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm. Tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát khoa học, hiệu quả. Các kết luận khảo sát, giám sát đánh giá chính xác những mặt được và chưa được, kiến nghị những vấn đề mà thực tiễn đặt ra; yêu cầu cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện. Theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị của Ban, cần thiết tổ chức tái giám sát để đôn đốc thực hiện.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành theo chức năng, nhiệm vụ của Ban; theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Ban. Tham gia

chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

1. Về hoạt động giám sát:

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

2. Về hoạt động khảo sát

Khảo sát một số nội dung phục vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp và trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp. Khảo sát một số nội dung khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Về hoạt động thẩm tra

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách và phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

4. Các hoạt động khác

Tham gia các đoàn giám sát do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức trên địa bàn tỉnh; các đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức về các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Ban.

Tham dự đầy đủ các hội nghị, hội thảo do các Ủy ban của Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức; phối hợp chặt chẽ với các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh. Thực hiện một số công việc theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

